






สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

30 เมษายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 นโยบาย	
<p>นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไอเอ็นเอ็น, ผจก.)</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. แจงยังเดินทาง 30 บาทรักษาทุกที่ฯ ตามนโยบายรัฐบาล แม้ปรับเปลี่ยน รมว.สร. เนื่องจากกำหนดระยะไว้ตั้งแต่ต้นปี 67 ส่วนจะมีนโยบายอะไรเพิ่มเติมขึ้นกับ รมว.สร.คนใหม่ ส่วนการหารือ ร่วมกับสร.วันนี้ เป็นการอัปเดตเรื่อง 30 บาทรักษาทุกที่, การเชื่อมข้อมูลผ่านระบบ Financial Data Hub (FDH) ที่ สร. พัฒนา หรืออุปสรรคในพื้นที่ต่างๆ สารระสำคัญคือการเดินทาง 30 บาทรักษาทุกที่ในเฟสต่อไป และพื้นที่ที่ยังไม่ได้นำร่อง เข้าใจผิดว่าเมื่อมีการเชื่อมข้อมูลแล้ว อยู่ในพื้นที่นำร่องแล้ว ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ โดยการดำเนินงานจะเป็นไปตามเฟสที่ สร. ประกาศ แม้ว่าขณะนี้จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลครบทุกจังหวัดแล้ว</p>	
 นโยบายแก้ปัญหาหยาเสฟติด	
<p>เครือข่าย “ชุมชนล้อมรั้ว” ต้นแบบช่วยผู้ติดยา</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>- นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการ สสส. พร้อมคณะผู้บริหาร สร. ลงพื้นที่ติดตามกระบวนการทำงานเพื่อแก้ปัญหาผู้ ติดยาเสพติดของมินิธัญญารักษ์ รพ.อุทัย ซึ่งเป็นต้นแบบที่เป็นไปตามหลักการเปลี่ยนผู้เสฟเป็นผู้ป่วย ชีวิตมีความหวังต้อง รักษา โดยเปิดบริการเมื่อเดือน ม.ค.67 รับเฉพาะผู้ป่วยชาย จำนวน 8 เตียง ให้การบำบัดระยะยาว (Long Term Care) ใช้ ระยะเวลาประมาณ 90-120 วัน และติดตามต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ปี มีผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดรวม 11 ราย ผู้ป่วยกลับสู่ ชุมชนแล้ว 5 ราย ทุกรายสามารถประกอบอาชีพ มีรายได้ 300-500บาท/วัน จากการติดตามพบว่าผู้ป่วยไม่กลับไปเสฟซ้ำ 3 ราย ส่วนอีก 2 รายที่กลับยุ่งเกี่ยวยาเสฟติด ได้ติดตามดูแลเรื่องการลดอันตรายจากการใช้ยาเสฟติด พร้อมกับการบำบัดรักษา ส่วนชุมชนล้อมรั้ว ปี 2566 มีผู้ป่วยสีเขียวสมัครใจบำบัดถึง 699 ราย มากเป็นอันดับ 7 ของประเทศ ล่าสุดขยายเพิ่มอีก 23 แห่ง รวมเป็น 66 แห่ง ยังเดินทางให้ได้ตามเป้าหมาย แม้เปลี่ยน รมว.สร. นโยบายการแก้ไขปัญหาหยาเสฟติดก็ไม่เปลี่ยนแปลง</p>	
<p>แนวแก้ไขปัญหาหยาเสฟติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., ไอเอ็นเอ็น)</p> <p>- พ.ต.ท.วี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม เป็นประธานการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันปราบปราม และแก้ไข ปัญหาหยาเสฟติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในห้วง 6 เดือนหลัง และปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยบูรณาการ 28 หน่วยงาน เร่งแก้ปัญหา การป้องกันและปราบปรามปัญหาหยาเสฟติดให้เกิดผลในทางปฏิบัติ พร้อมขอบคุณ.สร. ที่ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนักเสฟป่วยจิตเวช หรือรองรับกลุ่มที่เสฟติดยาเสฟติด และต้องเตรียมพื้นที่สำหรับการบำบัดและฟื้นฟูอีกด้วย โดยตั้งใจจะนำผู้เสฟยาเสฟติดเข้ารับการบำบัดให้มากที่สุด เพราะประชาชนในชุมชนได้รับความเดือดร้อน และให้ป.ส. วัดผล การดำเนินงาน โดยมีสำนักงานสถิติแห่งชาติ มหาวิทยาลัยช่วยประเมิน เพื่อให้เป็นกลาง นำเอาเสียงสะท้อนมา แก้ปัญหา</p>	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>ปรับ ครม.</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, คมชัดลึก, topnews)</p> <p>- บรรยายภาพบริเวณหน้าห้องทำงาน รมว.สร. ชั้น 4 สป.สร. เป็นไปอย่างเงียบเหงา โดยเจ้าหน้าที่ได้ปลดป้ายชื่อหน้าห้อง พร้อมทยอยเก็บของใช้ส่วนตัวของนพ.ชลน่านออกจากห้องทำงานตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. ขณะนี้กำลังขนเอกสารที่เหลือบางส่วน และพระพุทธรูปประจำห้องเพียงองค์เดียว โดยมีสื่อมวลชนบางส่วนมาปักหลักรายงานบรรยากาศ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อนำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, คมชัดลึก, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, มติชน, innnews)</p> <p>-มีรายงานว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ.คนใหม่ ภายหลังเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ จะเดินทางเข้ามาทำงานที่ก.สธ. โดยไม่ถือฤกษ์ยาม จากนั้นจะแถลงถึงสิ่งที่จะมาสานงานต่อ โดยนายสมศักดิ์กล่าวว่า ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพ.ชลน่าน ได้คุยกันตลอด ยังรักกันชอบกัน และส่วนตัวก็จะพยายามทำให้ดีที่สุด ไม่ได้คิดว่าจะต้องอยู่นานหรือไม่นาน แต่เป็นเรื่องการทำงานให้เร็วที่สุด</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ thecogerae</p> <p>-เสนอประวัตินายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ.คนใหม่ ปัจจุบันอายุ 69 ปี จากจ.สุโขทัย เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ครั้งแรกเมื่อปี 2526 ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญในหลายรัฐบาลทั้ง รพช.คมนาคม ในยุครัฐบาลชวน หลีกภัย และรัฐบาลของบรรหาร ศิลปะอาชา และเมื่ออยู่ในสังกัดพรรคไทยรักไทย ได้ดำรงตำแหน่ง รว. ใน ก.อุตสาหกรรม ก.เกษตรและสหกรณ์ ก.การท่องเที่ยวและกีฬา ก.แรงงาน และเคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีในอีกหลายรัฐบาล ในส่วน ก.สธ. ดำรงตำแหน่ง รพช.สธ. ในรัฐบาลของ พล.อ.สุจินดา คราประยูร เมื่อวันที่ 17 เม.ย. - 10 มิ.ย. 2535 รวม 54 วัน และลงจากตำแหน่งจากเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ จากนั้นเป็นรพ.สธ. ในรัฐบาล พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2540 อยู่ในตำแหน่งเพียง 15 วัน เนื่องจาก พล.อ.ชวลิต ลาออกจากตำแหน่ง ส่งผลให้ ครม. สิ้นสภาพ อย่างไรก็ตาม ในรัฐบาลนี้ นายสมศักดิ์ ได้กลับเข้าสู่ก.สธ. อีกครั้ง ซึ่งอาจจะเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้ได้แสดงผลงานด้านสาธารณสุขอย่างจริงจัง นอกจากนี้นายสมศักดิ์ ยังได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในกลไกการทำงานด้านสาธารณสุขหลายอย่าง อาทิ รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลงาน ก.สธ. รวมทั้งยังเป็นคณะกรรมการด้านสาธารณสุขและการแพทย์ชุดต่างๆ อีกด้วย</p> <p>บทความ</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ตรีศูล</p> <p>- คงเพราะว่านอนสอนง่าย อยู่ไหนหรือไม่อยู่ไม่รู้ว้ย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ถูกเขี่ยทิ้งโดยรว.สาธารณสุข สมศักดิ์ เทพสุทิน ซึ่งไม่ได้มีคุณสมบัติข้อใดเหนือกว่า นอกจากอายุ</p> <p>สื่อนำเสนอ : เพจหมออนามัยชี้เม้าท์</p> <p>-โพสต์ข้อความว่า มีอะไรจะฝากถึง รว.สธ.ท่านใหม่บ้าง มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ สธ. ให้ช่วยดูแลเรื่องค่าตอบแทน ตำแหน่ง สวัสดิการ ความก้าวหน้าในวิชาชีพฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <p>- เปรียบเทียบจุดเด่นของ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ซึ่งเป็นหมอมหาวิชาชีพ มีรากฐานสัมพันธ์กับการสาธารณสุขมาอย่างยาวนาน ส่วนนายสมศักดิ์ เทพสุทิน มีประสบการณ์และความชัดเจนด้านการบริหาร และเคยบริหาร สธ.มาแล้ว 2 ครั้ง ได้รับความไว้วางใจจากนายมนตรี พงษ์พานิช พรรคกิจสังคม จนถึงยุคนายรักเกียรติ สุขธนะ ย่อมรู้จักโครงสร้างภายในของ สธ.เป็นอย่างดี สร้างผลงานเพิ่มฐานคะแนนเสียงให้พรรคเพื่อไทย ยิ่งเมื่อทุกจังหวัดหวะอยู่ในสายตาของชมรมแพทย์ชนบทที่เคยมีส่วนเปิดโปงกรณีทุจริตจากการซื้อยาใน สธ. ยิ่งเปี่ยมด้วยความแหลมคมเป็นพิเศษ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจไม่ใช้หมอบ่นฯ</p> <p>- แชรFBผู้ใช้ชื่อ สมเจตน์ แซ่เจิน โพสต์ระบุ ว่า ด้วย รพ.สธ.คนก่อนโน้นเราได้กระท้อมกับกัญชา คนที่เพิ่งจากไปเราได้ยาบ้า 5 เม็ด คนใหม่ล่าสุดเราจะได้น้ำต้มใบมะละกอ รักษาเมะเร็ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจชมรมแพทย์ชนบท</p> <p>- โพสต์ ทันทึ่ประกาศปรับ ครม.เปลี่ยนรว.สธ.จาก นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว มาเป็น รพ.สธ.คนใหม่ เทพสุทิน เมื่อวาน 29 เม.ย. 67 ปลัดโอกาสก็เข้าพบเจ้านายเก่าที่ ก.มหาดไทยทันที อธิบายว่า มาสวัสดิ์ปีใหม่ไทย ส่วนแท้จริงมาปรึกษาอะไรเป็นพิเศษในโอกาสเปลี่ยนรัฐมนตรีสาธารณสุขหรือไม่ นายคนนี้แม้เปลี่ยนกระทรวงแล้วก็ยังเป็นร่วมเป็นขวัญให้กับข้าราชการที่คุมไม่อยู่สายจังหวัดทางภาคอีสานใต้ คุมข้าราชการไม่อยู่คือเรื่องจริง หลักฐานความจริงของภาพที่ปลัดโอกาสคงไม่อยากให้หลุด แต่นายเก่าอนุทินเจตนาปล่อยออกมาเอง เพื่อบ่งบอกอะไรบางประการ ปล.ขอบคุณภาพจาก รพ.อนุทิน ชาญวีรกูล ที่ส่งลงไลน์กลุ่มของผู้บริหาร สธ.</p>	
<p>ไขหวัคใหญ่ระบาดเรือนจำ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, hfocus, thailandplus, ch7, thaipbs, thebangkokinsight)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ รองปลัด สธ. เผยถึงกรณีเกิดการแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจในเรือนจำกลาง นครศรีธรรมราช ว่า ผู้ต้องขังทั้งหมดมี 4,427 ราย ตั้งแต่ 19-28 เม.ย. 67 มีผู้ติดเชื้อ 3,442 ราย ทั้งหมดเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A ไม่พบเชื้อโควิด 19 ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรงและได้รับยาต้านไวรัสครบทุกราย มีอาการรุนแรงเข้ารักษาใน รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 16 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิต 2 ราย เป็นผู้ที่มีโรคประจำตัว ทั้งนี้ ทางรพ.ยังได้เตรียมความพร้อมทั้งเตียงรับผู้ป่วย หอผู้ป่วย ทีมแพทย์ พยาบาล ยาและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ และมีแผนบูรณาการรองรับผู้ป่วยร่วมกับ รพ.ทั้งจังหวัด</p>	
<p>โรคโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- กรมควบคุมโรค อับเขตสถานการณ์โรคโควิด 19 รอบสัปดาห์ 21-27 เม.ย. 67 พบป่วยติดเชื้อรักษาใน รพ. 1,672 ราย เสียชีวิต 9 ราย ปอดอักเสบ 390 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 148 ราย ซึ่งเป็นไปตามคาดการณ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebankokinsight</p> <p>- WHO ออกคำแนะนำให้ปรับปรุงวัคซีนโควิด 19 พุ่งเป้าที่สายพันธุ์โอไมครอน JN.1</p>	
<p>เตือนอากาศร้อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.วีวัฒน์ มโนสุทธิ นพ.ทรงคุณวุฒิ โฆษกกรมควบคุมโรค เตือนระวังป่วยโรคลมร้อนหรือฮีตสโตรก อันตรายถึงขั้นเสียชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และเด็ก แนะนำเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่มีอากาศร้อน ดื่มน้ำสะอาดบ่อย ๆ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ สวมใส่เสื้อผ้าระบายอากาศได้ดี สีสอ่อน หลวม น้ำหนักเบา ส่วนผู้ที่ต้องทำงานกลางแจ้ง ควรพักในที่ร่ม อากาศถ่ายเทได้สะดวก และสังเกตอาการตนเอง หากหน้ามืด เวียนศีรษะ คลื่นไส้ หายใจเร็วให้รีบแจ้งบุคคลใกล้ชิด หากไม่ดีขึ้นควรรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ facebook</p> <p>- เพจสรยุทธ สุทัศน์จินดา โพสต์ว่า เมียนมา อากาศร้อนถึง 48.2 องศาฯ ร้อนสุดในรอบ 56 ปี</p>	
<p>การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เว็บไซต์ (hfocus, thailandplus)</p> <p>- นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานกิจกรรมเปิดตัวขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคไวรัสตับอักเสบบี และซี สำหรับ รพ.สต. โดยร่วมกับ ม.กรุงเทพธนบุรี และสภาการสาธารณสุขชุมชน มุ่งหวังให้บุคลากรนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	
<p>โครงการตรวจสุขภาพ ครบรอบ 35 ปี รพ.เมตตาประชารักษ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, thailandplus)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จัดโครงการตรวจสุขภาพประชาชน “ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 35 ปี รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)” เป็นรพ.ที่เกิดจากพระราชดำริส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีการตรวจสุขภาพและประเมินปัญหา ภาวะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ต.ไร่ขิง และใกล้เคียง</p>	
<p>พฤติกรรมกินอาหารปรุงไม่สุกจากเนื้อสัตว์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, fm91bkk)</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. เผยผลสำรวจพบประชาชนมีพฤติกรรมกินอาหารปรุงไม่สุกจากเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อวัว เนื้อหมู สัตว์น้ำจืด และสัตว์ทะเล สูงถึงร้อยละ 65.77 โดยเมนูที่กินมากที่สุด คือ ส้มตำปลา ร้าดิบ ก้อยกุ้ง แหนมหมู สุ่มเสี่ยงเกิดโรคจากพยาธิใบไม้ตับ หรือโรคหูดับได้ แนะนำปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติ กินอาหารปรุงสุก ปลอดภัย ปลอดภัย</p>	
<p>คำป่วยการ อสม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ,chiangmainews, siamnews, tojoneews ,thebangkokinsight, linetoday, bugaboo, ch7)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-กรม สบส. ได้ประกาศใหม่ไลน์การเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม. แล้วโดยจะโอนเงินค่าป่วยการ อสม. รอบเดือนเม.ย. 67 เข้าบัญชีในวันที่ 15 พ.ค.67 จำนวน 2,000 บาท และเงินตกเบิกย้อนหลัง 6,000 บาท รวมรับ 8,000 บาทต่อคน</p>	
<p>การนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารจากต่างประเทศ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (newtv, thailandplus) - ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. เผย ผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งจำหน่ายปลีกในร้านค้า และตลาดออนไลน์ ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายแสดงฉลากภาษาไทยให้ถูกต้อง</p>	
<p>ข่าวปลอม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sonthitalk) - กรมควบคุมโรค ชี้แจงกรณีมีการแชร์ข้อมูลแนะนำเรื่อง ตากแดดรับวิตามินดี วันละ 20 นาที ชำเชื้อโควิด 19 เป็นข้อมูลที่เท็จที่ถูกนำมาเผยแพร่ซ้ำเพื่อสร้างความเข้าใจผิดและไม่ถูกต้อง ไม่มีงานวิจัยยืนยัน โดยเชื้อไวรัสโควิด 19 สามารถทนทานต่อความร้อนได้ถึง 90 องศา แต่ความร้อนจากแสงแดดไม่ถึง 90 องศาแน่นอน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ -ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ตรวจสอบการส่งต่อข่าวสารเรื่องน้ำมันปลาช่วยต้านปอดอักเสบ โดย อย. พบว่า เป็นข้อมูลที่เท็จ และชี้แจงว่า น้ำมันปลาเป็นน้ำมันที่สกัดจากปลาทะเล มีกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวกลุ่มโอเมก้า 3 ซึ่งยังไม่มีการศึกษาประสิทธิผลที่ชัดเจนว่าสามารถต้านการติดเชื้อที่ปอดและต้านไวรัสได้</p>	
<p>สปสช.สอบร้องคลินิกใน กทม.ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน -ที่ประชุม กกก.ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข สปสช. ซึ่งมี นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา เป็นประธาน ได้รับทราบสถานการณ์เรื่องร้องเรียนจากการปรับรูปแบบการจัดสรรเงินค่าบริการผู้ป่วยนอก การใช้สิทธิบัตรทองโมเดล 5 ใหม่ (OP New Model 5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ.- 23 เม.ย.67 มีเรื่องร้องเรียน 3,771 เรื่อง มากที่สุด คือ การถูกปฏิเสธการส่งตัว รองลงมาคือ การกำหนดเงื่อนไขการออกไปส่งตัว ไม่ส่งตัวไปรับบริการในรพ.เดิม, ถูกรพ.ปฏิเสธการใช้สิทธิผู้ป่วยนอกไปรับบริการที่ไหนก็ได้ และการไม่ส่งต่อไปยังหน่วยบริการรับส่งต่อตามสิทธิ โดยที่ประชุมมีมติให้ สปสช. แต่งตั้งกกก.ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเรื่องร้องเรียนฯ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p>	
<p>ขนย้ายกากแคดเมียม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, innnews) -นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว.อุตสาหกรรม และคณะ ลงพื้นที่บริษัทเจแอนด์บี เมททอล จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 132 หมู่ที่ 2 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ติดตามความพร้อมในการขนย้ายกากตะกอนแคดเมียมกลับหลุมฝังกลบที่ จ.ตาก ซึ่งขบวนรถบรรทุก 4 คัน น้ำหนักรวมราว 108 ตัน จะออกจากพื้นที่บริษัทฯ ในวันที่ 29 เม.ย.67 เวลา 21.00 น. และจะถึงจ.ตาก ในเช้าวันที่ 30 เม.ย.67 โดยชี้แจงถึงภาพรวมในแผนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนก่อนที่จะปล่อยขบวนรถ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน - ประชาชนหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัวใต้ อ.แม่สอด จ.ตาก ตั้งคำถามกับจนท.อุตสาหกรรมจังหวัดตาก ถึงความพร้อมของอาคารที่จะนำกากแร่แคดเมียมไปเก็บ ไม่อยากให้ทำงานแบบกระชั้นชิด ทำให้ประชาชนเตรียมตัวไม่ทัน ควรให้หมู่บ้านมีความพร้อมมากกว่านี้ก่อน และกังวลผลกระทบหากเกิดฝนตก ด้าน นพ.พงษ์พร วรปานิ สสจ.ตาก กล่าวว่า ผู้ว่าฯ ตากได้ลงไปพบกับประชาชนหลายพื้นที่ พบว่าประชาชนยังมีข้อข้องใจอยู่ ซึ่งในวันที่ 30 นี้จะลงพื้นที่อีกครั้ง ในส่วนของสสจ.ตาก ได้ประสานกับ รพ.สต.ทุกแห่งให้บริการดูแลสุขภาพประชาชน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านตื่นตัวแต่เช้าในวันนี้ เพื่อจะเข้าไปร่วมตรวจสอบโรงพักคอยเก็บกากแร่แคดเมียม ซึ่งจะรับกากแร่แคดเมียมล็อตแรก</p>	
<p>โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage) - นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานเปิดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ด้วยวิธีส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) ประจำปีงบประมาณ 2567 จัดโดยสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 สสจ.</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พระนครศรีอยุธยา รพ.บางปะอิน ร่วมกับ สปสช. เขต 4 สระบุรี โดยระดมเครือข่ายแพทย์เฉพาะทาง ทั้งในและนอกพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงโดยวิธีส่องกล้อง สำหรับผู้มีผลการตรวจ FIT Test (Fecal immunochemical test) เป็นบวก ลดระยะเวลาการรอคิวส่องกล้อง เข้าถึงการรักษารวดเร็วก่อนลุกลามสู่ภาวะโรครุนแรง</p>	
<p>ฝุ่น PM 2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>- นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เปิดเผยว่า จ.เชียงใหม่ยังคงแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า PM 2.5 ต่อไป ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดอย่างเต็มที่ แม้ช่วงนี้ จะเกิดการเผาทุกวันแต่สถิติเริ่มลดลง คาดว่าถ้ามีฝนตกมากขึ้นสถานการณ์จะดีขึ้น ทั้งนี้ ตั้งแต่ ม.ค.ถึงปัจจุบัน สถิติปัญหาการเผา รวมถึงวันที่มีค่า PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานเกินเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้แล้ว แต่เชื่อมั่นว่าภาพรวมตลอดทั้งปีจะดีกว่าปีที่ผ่านมา ส่วนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและเกี่ยวข้องถือว่าอยู่ในระดับที่สูง แต่ยังไม่มากเท่าปีก่อน ทางฝ่ายสาธารณสุขและเกี่ยวข้องได้มีการดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงในทุกพื้นที่</p>	
<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ INN</p> <p>- นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน ผอ.สคร.9 นครราชสีมา รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกพื้นที่ 4 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 9 ทั้งโคราช ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ นำหัวง ไม่ถึง 4 เดือน ป่วยสะสม 1.3 พันราย เสียชีวิต 4 ราย โดยโคราชอัตราป่วยสูงสุด ส่วนใหญ่เป็นเด็กและเด็กเล็ก จึงสั่งเร่งกำจัด ควบคุมยุงแก่ ลูกน้ำยุงลายทุกบ้าน ทุกชุมชน</p>	
<p>ประชุมวิชาการโรคอ้วน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>- สมาคมเครือข่ายโรค ไม่ติดต่อไทย จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2567 หัวข้อ Stop Obesity, Preventing NCDs : The Move to New Ecosystem เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และหาแนวทางร่วมกันในการป้องกันและควบคุมโรคอ้วนและโรค NCDs ซึ่งได้รวบรวมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงาน ภาครัฐและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมและมุ่งผลักดันเชิงนโยบายและการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม โดยนพ.กฤษฎา หาญบรรเจิด ผอ.กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ได้ร่วมเสวนา "Bridging the gap for holistic obesity care in Thailand" โดยที่ผ่านมามีหลายโครงการที่พูดถึงความอ้วนกับภาวะอินซูลิน และอยากให้มีการเผยแพร่และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับอันตรายต่างๆ ที่จะตามมา เช่น ความอ้วนที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็ง ในวงกว้าง</p>	
<p>มหกรรมสุขภาพดี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, แนวหน้า)</p> <p>- น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลโดย กรมควบคุมโรค จัดกิจกรรมรณรงค์วันแรงงาน "มหกรรมสุขภาพดี วิถีชาวแรงงาน" ในวันที่ 30 เม.ย.67 เชิญชวนชาวแรงงาน ไรเดอร์ คนขับแท็กซี่ และประชาชนรับบริการตรวจสุขภาพฟรี ณ ลานเซ็นเตอร์โซน ศูนย์การค้าเดอะไนท์เซ็นเตอร์ ดิวานนท์ เช่น ตรวจการมองเห็น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ มะเร็งเต้านม ไวรัสตับอักเสบบี และ C ตรวจสุขภาพช่องปากเคลือบฟลูออไรด์ เบาหวาน ความดัน ตรวจสารพิษกำจัดศัตรูในร่างกาย ตรวจสุขภาพและความเครียดด้วยเครื่อง biofeedback ตรวจประเมินสุขภาพใจออนไลน์ Mental Health Check In ฯลฯ พร้อมกิจกรรมเวที การให้ความรู้การป้องกันโรคและภัยสุขภาพ เกม และดนตรี</p>	
<p>จุฬาฯ เปิดตัวหลักสูตร "CANN-B" สร้างผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจกัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับบริษัท ซียู เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด และบริษัทผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจามจุรี จำกัด เปิดตัวหลักสูตร "Cannabiz Journey: From Seed to Business Program" (CANN-B) สำหรับผู้ประกอบการ นักธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจในธุรกิจกัญชา โดยหลักสูตรอบรมเข้มข้น 10 วัน เนื้อหาอบรม 35 ชั่วโมง กิจกรรม Networking 12 ชั่วโมง และเยี่ยมชมสถานประกอบการ 2 ครั้ง</p>	